



จดหมายข่าว

สพ.อว.

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๔๑ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

# GenNX Model

พนักกําลังสร้างคน ลดช่องว่างทักษะ: ลดช่องว่างทางสังคม

Generation THAILAND



## กระทรวง อว. พนักกําลัง เจเนเรชั่น (ไทย) - ไมโครซอฟท์ ช่วยสร้างงาน ลดช่องว่างทางสังคม ผ่านโครงการ GenNX Model



๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พนักกําลังกับ เจเนเรชั่น ประเทศไทย องค์การระดับสากลเพื่อสังคม และ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย นำ GenNX Model โมเดลจัดการปัญหาการว่างงาน ด้วยการจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ต้องการหางาน กับบริษัทหรือนายจ้าง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ที่ยืดเยื้อยาวนาน กระทบต่อตลาดแรงงานไทย เกิดการว่างงานจากการเลิกจ้างสูงถึง ๗ ล้านตำแหน่ง และการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่ ๒ ใน ๓ ของจำนวนบัณฑิตจบใหม่ ๓๔๐,๐๐๐ คนไม่มีงานทำ

เป็นผลมาจากความต้องการในตลาดแรงงานลดลง ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สพ.อว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตบัณฑิตเป็นมุ่งเน้นการผลิต



กำลังคน ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานเน้นการสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู้รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อม (ecosystem) และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะของตนได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้ประเทศได้บรรลุถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

GenNX Model ขององค์กรเจเนเรชั่น นับเป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นโมเดลที่ช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อต่อยอดความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้รับการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็ได้เข้ามามีโอกาสเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของเจเนเรชั่นในการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้สำหรับการสร้างและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาเองในอนาคต ขณะที่ภาคเอกชนก็จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของประเทศให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต่อไป ด้วยเหตุนี้ สป.อว. จึงได้ดำเนินการนำร่อง โดยนำโมเดลขององค์กรเจเนเรชั่น ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะการทำงานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้นตามเพื่อการจ้างงานตามความต้องการและบริบทของประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

เจเนเรชั่น เป็นองค์กรเพื่อสังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เฉพาะในสายงานนั้น ๆ จากประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายพัฒนาการศึกษามากกว่า ๑๐ ปี ทำให้มองเห็นปัญหาสังคมไทยซึ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และทักษะในการทำงาน ตลอดจนถูกปิดกั้นเชิงระบบให้เข้าไม่ถึงตลาดแรงงาน ที่ผ่านมา เจเนเรชั่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเชิงระบบด้านกำลังคน และแรงงาน ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวง อว. และ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการในสายงานของเทคโนโลยี และสายงานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นโครงการนำร่องของประเทศ

เป้าหมาย องค์กรเจเนเรชั่น ประเทศไทย โดยในช่วง ๒ ปีแรกนั้น องค์กรจะเน้นพัฒนาทักษะการทำงานแบบเข้มข้นและตรงกับความต้องการจ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ให้มีความพร้อมต่อการถูกจ้างงาน ตลอดจนบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อยกระดับทักษะการทำงานที่ตรงกับความต้องการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน รวมถึงฝึกอบรมวิทยากร (Trainer) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเพื่อการจ้างงาน โดยคัดเลือกบุคลากรจากอาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และตัวแทนจากภาคเอกชน จำนวน ๒๘ คน ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาศักยภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอย่างน้อย ๒ แห่ง เพื่อส่งต่อหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่เข้มข้นของเจเนเรชั่นสำหรับการขยายผลให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ (Delivery Partners) โดยจะเริ่มนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ Healthcare ซึ่งตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และจะขยายไปในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป โดยมีความตั้งใจที่จะขยายกลุ่มผู้เป้าหมายจำนวน ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน ภายในอีก ๕ ปีข้างหน้า

# อว. ร่วมเชียร์ ทีมครีเอทีฟไทย "ส่ง YOUNG THAI สู่ YOUNG CANNES"



รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. ร่วมกับ ผศ.ดร.วิรัช อัจฉาญ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยवाल ผู้อำนวยการเทคโนโลยีศูนย์นวัตกรรมและสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors' Association) ได้เห็นถึงความสามารถของครีเอทีฟไทย (Young Cannes) ที่เคยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้วยการคว้ารางวัลใน “งานคานส์” ในปีที่ผ่านมา

ซึ่งในปีนี้ก็เวทีการแข่งขัน “Young Cannes Competition 2022” เวทีที่สนับสนุนความสามารถของครีเอทีฟรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๓๑ ปี ได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งใน “งานคานส์” ที่ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยกระทรวง อว. และผู้ใหญ๋ใจดีจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา หรือ บพค. ที่เห็นถึงความสามารถของครีเอทีฟไทย ขอส่งแรงเชียร์และกำลังใจ โดยการมอบเงินสนับสนุนทีมครีเอทีฟไทยที่ชนะการแข่งขันคัดเลือกครีเอทีฟรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน งานมอบเงินรางวัลนี้จัดที่ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๕

# ขอเชิญ ครู - อาจารย์ เข้าร่วม



การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม  
 การเรียนรู้ **STEM**  
 และ **อาชีพวิทยาศาสตร์**



ณ **จัตุรัสวิทยาศาสตร์  
 อพวช. เชียงใหม่**  
**วันศุกร์ ที่ 24 มิ.ย. 65**

รับจำนวน  
 จำกัด  
**30 คน**



พร้อมรับของที่ระลึก  
 จาก อพวช.



สแกน  
 เพื่อดู  
 รายละเอียด



หมดเขต **18 มิ.ย. 65**

หมายเหตุ : 5 โรงเรียนแรกที่สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับชุดการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  
 โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมแสง และความชื้นผ่านสมาร์ตโฟน



จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai)  
 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.  
 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดวันจันทร์)  
 ☎ 093 745 8550 📍 NSM Science Square at Chiang Mai

## เจ้าของ

กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
 เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓ เว็บไซต์ [www.ops.go.th](http://www.ops.go.th) เฟซบุ๊ก [opsmhesi](https://www.facebook.com/opsmhesi) ทวิตเตอร์ [@opsmhesi](https://twitter.com/opsmhesi)  
 ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
 รองศาสตราจารย์พาสีทธิ์ หล่อธีรพงศ์  
 นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช  
 นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม  
 นายวันนี นนทศิริ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  
 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

## กองบรรณาธิการ

นางสาวทิพวัลย์ เวชชารัตน์  
 นายวัชรพล วงษ์ไทย  
 นางสาวอินทรา บัวลอย

นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบุรณะ  
 นายปวีณ คุ้มรัมย์

นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์  
 นายจรัส เล็กเกาะทวด

ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: [art.progress@hotmail.com](mailto:art.progress@hotmail.com)



[www.ops.go.th](http://www.ops.go.th)